

Số: 150 /BC-UBND

Thường Xuân, ngày 11 tháng 5 năm 2018

BÁO CÁO

Về việc bố trí ổn định dân cư di cư tự do đến sinh sống khu vực vùng ngập lòng Hồ Cửa Đát huyện Thường Xuân.

Thực hiện Công văn số: 6859 /UBND-VX, ngày 16 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc bố trí ổn định dân cư di cư tự do đến sinh sống khu vực vùng ngập lòng Hồ Cửa Đát huyện Thường Xuân.

UBND huyện Thường Xuân xin báo cáo kết quả thực hiện bố trí ổn định dân cư di cư tự do đến sinh sống khu vực vùng ngập lòng Hồ Cửa Đát như sau:

1. Tăng cường công tác quản lý nhân khẩu, quản lý đất đai tại khu vực các hộ dân di cư tự do đến sinh sống.

Sau khi nhận được công văn chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp với Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Sông Chu, UBND xã Yên Nhân; UBND xã Lương Sơn tuyên truyền vận động các hộ dân quay về nơi ở cũ để tiếp tục ổn định cuộc sống, đồng thời tăng cường công tác quản lý nhân khẩu và đất đai, không để tình trạng phát sinh tăng thêm hộ mới, không để các hộ dân làm nhà ở cố định, nâng cấp nhà ở tại khu vực định cư trái quy định hiện nay vùng ngập lòng Hồ Cửa Đát.

2. Công tác tự kiểm điểm tập thể, cá nhân trong việc buông lỏng quản lý.

UBND huyện đã trực tiếp làm việc với UBND xã Yên Nhân; UBND xã Lương Sơn và Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Sông Chu về việc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân trong việc buông lỏng quản lý nhân khẩu, quản lý đất đai để các hộ dân di cư tự do trái quy định đến sinh sống tại khu vực vùng ngập lòng Hồ Cửa Đát, gây bất ổn định trật tự an toàn xã hội, cũng như cuộc sống, thường ngày của hộ dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

2.1 - Đối với tập thể:

Cấp ủy đảng, chính quyền 2 xã Yên Nhân, Lương Sơn và Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Sông Chu đã nghiêm túc kiểm điểm và nhận hình thức kỷ luật đối với Ban Thường vụ huyện ủy và Thường trực UBND huyện về việc buông lỏng quản lý nhân khẩu, quản lý đất đai tại địa bàn. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ dân quay về nơi ở cũ để tiếp tục ổn định cuộc sống và tăng cường công tác quản lý nhân khẩu và đất đai, không để tình trạng phát sinh tăng thêm hộ mới, không để các hộ làm nhà ở cố định, nâng cấp nhà ở tại khu vực định cư trái quy định hiện nay tại khu vực vùng ngập lòng Hồ Cửa Đát.

2.2 – Đối với cá nhân người đứng đầu:

Trong những năm 2000 – 2005 huyện Thường Xuân thực hiện chính sách di dân theo Dự án thủy lợi – thủy điện Hồ Cửa Đạt; từ những năm đầu công trình Hồ Cửa Đạt hoàn thành được đưa vào sử dụng, mực nước lòng Hồ chưa đạt đến cao trình theo quy định. Trong quá trình thực hiện chính sách tái định cư, có một bộ phận hộ dân thuộc diện phải di chuyển di dân nhưng không thực hiện theo chính sách di chuyển tái định cư tập trung mà tình nguyện di chuyển tái định cư xen ghép (*hộ tự tìm quỹ đất ở, đất sản xuất*) tại các xã Yên Nhân, xã Bát Mọt và xã Lương Sơn, các hộ dân không đảm bảo kinh phí để tự tìm được đất ở, đất sản xuất; trong khi đó, khu vực Xuân Khao cũ đất ruộng đang hoang hóa, nước lòng Hồ chưa ngập đến, các hộ dân lúc đầu di chuyển đến để tranh thủ cải tạo trồng lúa nước và chăn nuôi để mưu sinh cuộc sống. Tuy nhiên, cán bộ lãnh đạo địa phương, nhất là người đứng đầu chưa quan tâm sâu sát đến cuộc sống của người dân, chưa kịp thời ngăn chặn các hộ dân, còn để dân di cư đến sinh sống trái phép tại khu vực ngập lòng hồ. Những người đứng đầu đảm nhiệm chức trách giai đoạn 2005- 2010 nay đã nghỉ chế độ theo quy định như: Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Sông Chu, Bí thư, Chủ tịch 2 xã Yên Nhân, Lương Sơn, với trách nhiệm của mình các đồng chí đã nghiêm túc kiểm điểm, nhận khuyết điểm tại cấp ủy chính quyền ở nơi cư trú. Đối với các đồng chí Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Sông Chu, Bí thư, Chủ tịch 2 xã Yên Nhân, Lương Sơn đang công tác hiện nay, tiếp tục nhận trách nhiệm về bản thân mình phối hợp các cơ quan, ngành, tổ chức có liên quan để thực hiện phương án bố trí ổn định dân cư di cư tự do đến sinh sống khu vực vùng ngập lòng Hồ Cửa Đạt đúng quy định.

3. Đề xuất , kiến nghị.

- Trong thời gian qua, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp với Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Sông Chu, UBND xã Yên Nhân; UBND xã Lương Sơn tuyên truyền vận động các hộ dân quay về nơi ở cũ để tiếp tục ổn định cuộc sống, đồng thời tăng cường công tác quản lý nhân khẩu và đất đai, không để tình trạng phát sinh tăng thêm hộ mới, không để các hộ làm nhà ở cố định, nâng cấp nhà ở tại khu vực định cư trái quy định hiện nay tại khu vực vùng ngập lòng Hồ Cửa Đạt.

- Hiện nay, một số hộ dân di cư đến để chăn nuôi, sản xuất tại khu vực Ná Chó; Tà Hóc và khu vực thuộc xã Lương Sơn đã tự nguyện trở về nơi cư trú cũ để ổn định cuộc sống, số hộ tại khu vực Băng Luom, Ná Chó di cư đến hơn 10 năm nay đã làm nhà sàn cố định, nơi cũ không còn đất ở, đất sản xuất, số hộ dân này địa phương chưa thể bố trí được và không đảm bảo được kinh phí hỗ trợ xây dựng phương án di cư tập trung. Vậy, đề nghị các cấp, các ngành, UBND tỉnh Thanh Hoá tiếp tục quan tâm và để huyện được bổ sung trong việc xây dựng " *Phương án sắp xếp, bố trí những hộ dân cư nhỏ lẻ và dân cư tại các vùng có nguy cơ cao bị ảnh hưởng thiên tai trên địa bàn các huyện miền núi 2018-2020* " của Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc “ *Phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013 - 2015 và*

định hướng đến năm 2020” và Quyết định số 4801/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể bố trí ổn định dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện ổn định dân cư tự do đến sinh sống khu vực ngập lòng hồ Cửa Đạt thuộc xã Xuân Khao cũ. Ủy ban nhân dân UBND huyện Thường Xuân báo cáo UBND tỉnh quan tâm theo dõi và tiếp tục chỉ đạo thực hiện/.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (B/C)
- Lưu VT.

KT CHỦ TỊCH



HỌ CHỦ TỊCH
Cầm Bá Dương